



จลสาร กองบริการการศึกษา

ฉบับที่ 19 ปีที่ 5 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557

Division of academic Affairs Naresuan University

<http://www.acad.nu.ac.th>



พันธกิจ

1. สนับสนุนด้านการผลิตบัณฑิต

การสนับสนุนและให้บริการทางการศึกษาแก่ คณะ/หน่วยงาน/นิสิต ตั้งแต่แรกเข้าจนสำเร็จการศึกษาทุกระดับ ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก

2. สนับสนุนด้านมาตรฐานทางวิชาการ

การสนับสนุนการให้บริการวิชาการ ตรวจสอบ รักษา ควบคุม มาตรฐานทางวิชาการ โดยครอบคลุมหลักสูตรทั้ง ๓ กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสังคมศาสตร์ ให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอน อำนวยความสะดวกการใช้ห้องเรียนห้องประชุมและพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ แก่ผู้รับบริการทางการศึกษา

3. สนับสนุนด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

การสนับสนุนให้บริการ แนะนำสัจจจร ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษา แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจ เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการให้บริการจัดสอบ ให้กับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ.ดำเนินการจัดสอบ O-NET และ GAT/PAT

4. สนับสนุนด้านงานวิจัย

การสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน ทำงานวิจัยสถาบัน เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่จะก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

5. สนับสนุนด้านบริหารจัดการและระบบสารสนเทศ

การให้บริการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น การให้บริการรับลงทะเบียน ตรวจสอบผลการเรียน การแจ้งข้อมูลข่าวสาร

วิสัยทัศน์

“ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการด้านการศึกษาที่ดี มีระบบและประสิทธิภาพ เพื่อทำให้มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้า ในกลุ่ม 10 อันดับแรกของประเทศ”



ในเล่ม...

- สถานที่รับรายงานตัวและฝึกซ้อม 2-3
รับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจำปีพุทธศักราช 2557
- กิจกรรม กบศ. 4-5
- MOOC : มุกใหม่ของ E-Learning 6
- ถามมา - ตอบไป ใส่ใจห่วงใยคุณ 7
- ปฏิทินกิจกรรม 8

ที่ปรึกษา

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์, นางสาวจรรยาพร สุดสวัสดิ์

บรรณาธิการ

: นางสาวศันสนีย์ หล่อศิริ

กองบรรณาธิการ

: นางจิรพรรณ ชื่อศรี, นางวาสนา พาใจดี, นางอรพิน วินาลัย, นางภัทริกา สิงห์สถิตย์, นางสาวชญาพันธุ์ สุธร,
นางสาวปัทมชนนันทน์ ศรีพิพัฒน์กุล

สถานที่รับรายงานตัวและฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจำปีพุทธศักราช 2557

ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557 – วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557

สถานที่รับรายงานตัวและฝึกซ้อมย่อย

กลุ่มที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย ศึกษาศาสตร์และมหาบัณฑิต (ป.เอกและป.โท)

สถานที่รับรายงานตัว อาคารอเนกประสงค์ (สนามบาสเกตบอล)

สถานที่ฝึกซ้อม อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (ตึก QS)

กลุ่มที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ฯ

สถานที่รับรายงานตัว อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ฝึกซ้อม ห้องประชุมเกษตรศาสตร์ 1 (AG 2109) คณะเกษตรศาสตร์ฯ

กลุ่มที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์

สถานที่รับรายงานตัว อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ฝึกซ้อม ห้อง DT 2309 และ DT 2310 อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (NSU 02) คณะทันตแพทยศาสตร์

กลุ่มที่ 4 คณะนิติศาสตร์

สถานที่รับรายงานตัว บริเวณลานกิจกรรมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ฝึกซ้อม LAW 4103, LAW 4308 และ LAW 4309

กลุ่มที่ 5 คณะพยาบาลศาสตร์

สถานที่รับรายงานตัว ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์

สถานที่ฝึกซ้อม บัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวร ฝึกซ้อมที่
ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา ลิ้มประสูตร ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์
บัณฑิต จากสถาบันสมทบวิทยาลัยพยาบาลฯ ฝึกซ้อมที่
ห้องอาคารเรียนรวม H 301, H 302 และ H 303

กลุ่มที่ 6 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

- ปริญญาโทเศรษฐศาสตรบัณฑิต สถานที่รับรายงานตัว ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์
สถานที่ฝึกซ้อมย่อย ห้องปราบไตรจักร 23 และปราบไตรจักร 43
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สถานที่รับรายงานตัว ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์
สถานที่ฝึกซ้อมย่อย ห้องปราบไตรจักร 13, ปราบไตรจักร 33
และปราบไตรจักร 53
- ปริญญาบัญชีบัณฑิต และ ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต สถานที่รับรายงานตัว ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์
สถานที่ฝึกซ้อมย่อย ห้องปราบไตรจักร 63

กลุ่มที่ 7 คณะแพทยศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557

สถานที่รับรายงานตัว ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ฝึกซ้อม ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557

สถานที่รับรายงานตัว ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

สถานที่ฝึกซ้อม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557

Division of Academic Affairs

สถานที่รับรายงานตัว	ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มที่ 8 คณะเภสัชศาสตร์	
วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557	
สถานที่รับรายงานตัว	ห้อง ภ.1311 คณะเภสัชศาสตร์
สถานที่ฝึกซ้อม	ห้อง ภ.1311 คณะเภสัชศาสตร์
วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557	
สถานที่รับรายงานตัว	โถงใต้อาคาร 1 ชั้น 1 ฝั่งลานจอดรถยนต์ คณะเภสัชศาสตร์
สถานที่ฝึกซ้อม	ห้อง ภ.1311 คณะเภสัชศาสตร์
วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557	
สถานที่รับรายงานตัว	โถงใต้อาคาร 1 ชั้น 1 ฝั่งลานจอดรถยนต์ คณะเภสัชศาสตร์
สถานที่ฝึกซ้อม	ห้อง ภ.1311 คณะเภสัชศาสตร์
กลุ่มที่ 9 คณะมนุษยศาสตร์	
สถานที่รับรายงานตัวและฝึกซ้อม	ห้องปราบไตรจักร 12 และ 32 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มที่ 10 คณะวิทยาศาสตร์	
วันที่ 7 ธันวาคม 2557	สถานที่รับรายงานตัวและฝึกซ้อม โถงใต้อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2557	สถานที่รับรายงานตัวและฝึกซ้อม สนามวอลเลย์บอล อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มที่ 11 คณะศึกษาศาสตร์	
สถานที่รับรายงานตัวและรับรายงานตัว	ณ ห้องสัมมนา 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มที่ 12 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	
สถานที่รับรายงานตัว	ห้อง MD 235 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
สถานที่ฝึกซ้อม	ลานสนทนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มที่ 13 คณะวิศวกรรมศาสตร์	
สถานที่รับรายงานตัวและฝึกซ้อม	ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 1 ตึกวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 14 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
สถานที่รับรายงานตัว	บริเวณโถงโล่งชั้น 1 ตึก ARL คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถานที่ฝึกซ้อม	บริเวณโถงโล่งชั้น 1 ตึก ARL คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 15 คณะสหเวชศาสตร์	
สถานที่รับรายงานตัว	ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารบริหารและบริการ คณะสหเวชศาสตร์
สถานที่ฝึกซ้อม	ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ 2 คณะสหเวชศาสตร์
กลุ่มที่ 16 คณะสังคมศาสตร์	
วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2557	
สถานที่รับรายงานตัวและฝึกซ้อม	บริเวณหน้าอาคารปราบไตรจักร ฝั่งคณะสังคมศาสตร์
วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2557	
สถานที่ฝึกซ้อม	เวลา 08.00 น. - 12.00 น. ห้องปราบไตรจักร 22, 42 และ 62 อาคารปราบไตรจักร
กลุ่มที่ 17 คณะสาธารณสุขศาสตร์	
สถานที่รับรายงานตัวและฝึกซ้อม	ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มที่ 18 วิทยาลัยนานาชาติ	
สถานที่รับรายงานตัว	ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ
สถานที่ฝึกซ้อม	ห้อง NUIC 309 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 3

โดย : ศันสนีย์ หล่อศิริ



กองบริการการศึกษา ได้จัด
โครงการ Problem Based Learning :
สร้างปัญหาเพื่อแก้ปัญหา เมื่อวันที่ 17
กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมาน ณ ห้องสัมมนา
เอกาทรถ 210 อาคารเอกาทรถ
มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้อาจารย์เกิดความรู้ความเข้าใจการ

จัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ และ นพ.สุประพัฒน์ สนใจพานิชย์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ หลักการพื้นฐานของการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-based learning และตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem-based learning พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการสร้างบทเรียน Problem-based learning

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัด
โครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนา
อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี
2557 ขึ้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
ณ ห้อง 210 อาคารเอกาทรถ
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
และระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม
2557 ณ สุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท



จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนสร้างความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่อันพึงปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน อาทิ

- การทำงานให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ ด้วย EQ / AQ / MQ / SQ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เจารัมย์
- ความก้าวหน้าเส้นทางสู่วิชาชีพอาจารย์และกลยุทธ์สู่ความสำเร็จทางวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ
- สมรรถนะระดับมาตรฐานสากลของอาจารย์มหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิต

- ให้คำปรึกษาแบบโดนตรงใจเด็กมอ โดย รองศาสตราจารย์ นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ และทีมวิทยากรร่วม
ทั้งนี้ มีผู้ผ่านโครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557 จำนวนทั้งสิ้น 79 คน



วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม
2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง
สุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวจรรยาพร สุด
สวัสดิ์ (ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา)
พร้อมด้วยหัวหน้างานได้ร่วมต้อนรับคณะ
ศึกษาดูงานจากสำนักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 19 คน ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานระบบการส่งผลการเรียน การจัดเก็บเอกสารงานทะเบียน
นักศึกษา ได้แก่ ระเบียบประวัตินักศึกษา การลงทะเบียนและการส่งผลการเรียน การจัดการเรียนการสอน หลักสูตร การเบิกจ่ายงบประมาณและ
จัดซื้อจ้างพัสดุ และระบบงานสารบรรณของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

Division of Academic Affairs

วันที่ 20 สิงหาคม 2557
กองบริการการศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 3/2557



วันที่ 22 สิงหาคม 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้มาศึกษาดูงาน ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 29 สิงหาคม 2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ ได้ส่งงานวิชาการให้กับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการท่านใหม่ (รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์) และได้ถ่ายทอดนโยบาย/วิสัยทัศน์การบริหารงานแก่บุคลากรกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร



วันที่ 13 - 14 กันยายน 2557
และ วันที่ 20 กันยายน 2557 กองบริการการศึกษาได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

MOOC : มุกใหม่ของ E-Learning

โดย : ชญาพันธ์ ลุธร

ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน E-Learning กันอย่างกว้างขวาง E-Learning มีรูปแบบและช่องทางการเข้าถึงใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย และเทคโนโลยีด้านการศึกษารูปแบบหนึ่งที่ได้รับกรกล่าวถึงอย่างมากในปัจจุบัน คือ “MOOC”

MOOC (Massive Open Online Course) เป็นรูปแบบการนำเสนอการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ทางออนไลน์ที่เข้าถึงผู้เรียนจำนวนมากๆ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้บริการฟรี โดยการนำเทคโนโลยีและวิธีการเรียนการสอนสมัยใหม่มาผสมผสานกัน ทำให้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงการศึกษาได้โดยผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจาก MOOC จะมีสื่อประกอบการเรียนแบบปรกติ เช่น วิดีโอ หนังสือ และแบบฝึกหัดแล้ว ยังมีฟอรัม (Forum) ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนสนทนาระหว่างนักเรียนด้วยกัน หรือกับผู้สอนได้อีกด้วย



E-Learning มีคุณสมบัติเป็น MOOC แต่ที่ต่างกัน คือ E-Learning มักจะใช้เรียนกับผู้เรียนในกลุ่มจำกัด เช่น ในมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่จะเสียค่าเล่าเรียนรวมไปแล้ว หรือสถาบันบางแห่งให้เสียเงินเรียนผ่าน E-Learning และเมื่อจบแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร แต่ในความหมายของ MOOC การเรียนการสอนจะกินวงกว้างกว่านั้นมาก MIT และ Yale เป็นผู้ริเริ่มเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนฟรีทางออนไลน์ที่เรียกว่า OCW (Open Courseware) และมีการเผยแพร่ทาง YouTube ซึ่งเป็นการดูเพียงข้างเดียว ต่อมาจึงผู้คิดพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบการสอนแบบ MOOC โดยผสมผสานเทคโนโลยีเข้าไปใหม่ เพื่อเป็นการตอบโจทย์ที่ระบบ E-Learning เดิมๆ ยังทำไม่ได้ แนวคิดที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของ MOOC มีดังนี้

1. การเข้าถึง (Accessibility) : การเรียนผ่าน MOOC ส่วนใหญ่จะไม่มีค่าใช้จ่าย มีเพียง Internet ก็สามารถเรียนได้
2. การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) : การเรียนผ่าน MOOC ผู้เรียนไม่ได้นั่งฟังเพียงอย่างเดียว ระหว่างควิตที่ค้นจะมีคำถามแทรก นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถตั้งคำถามโดยให้เพื่อนนักเรียนที่มีอยู่ทั่วโลกมาช่วยกันมาตอบได้ และสามารถปรึกษากับผู้สอนได้ตลอด ซึ่งสิ่งนี้เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนแบบ one-on-one ให้เกิดเป็นจริงในโลกออนไลน์ได้

3. เสรีภาพ (Freedom) : ผู้เรียนจะเบนใครก็ได้ ทุกคนมีสิทธิเข้าเรียนได้เหมือนกันหมด โดยสามารถเลือกวิชาที่อยากเรียนได้ ไม่มีกฎเกณฑ์บังคับ (นอกจากจะเป็นการเรียนเพื่อเอาใบประกาศนียบัตรและปริญญา)

MOOC มีลักษณะการเรียนทั้งแบบเรียนตามกำหนดเวลา และแบบเรียนตามเวลาที่สะดวก ส่วนการโต้ตอบจะมีการตั้งคำถามแทรกในการเรียน และมีการบ้าน ซึ่งผู้เรียนสามารถปรึกษากับเพื่อนนักเรียน และอาจารย์ได้ ถ้านักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนและสอบผ่านได้ตามเกณฑ์จะถือว่าเรียนจบวิชานั้นโดยสมบูรณ์ จะมีเกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Badge) มอบให้ด้วย

ที่มา : <http://sipaedumarket.wordpress.com/2014/04/20/mooc-มุกใหม่ของอีเลิร์นนิ่ง/>

ถามมา

ตอบไป

ใส่ใจ
ห่วงใยคุณ

1 ต้องการขอใบ Transcript (ภาษาไทย)
ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
ติดต่อที่ไหน?

ตอบ ติดต่อที่ หน้าเคาท์เตอร์ งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการ
การศึกษา โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. เขียนคำร้อง NU 15 Transcript
2. ยื่นคำร้อง พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียม ที่หน้าเคาท์เตอร์ งาน
ทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา
3. รับใบเสร็จจึ้น เพื่อนำมาขอรับเอกสารภายหลัง 3 วันทำการ หลัง
จากยื่นคำร้องแล้ว 3 ทำการ จึงนำใบเสร็จมาขอรับที่หน้าเคาท์เตอร์
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา
หมายเหตุ รหัสนิสิตที่ขึ้นต้นด้วย 43 ขึ้นไป จึงจะสามารถขอ Tran-
script (ภาษาไทย) ได้

2 ถ้านิสิตยังอยู่ในชั้นปีที่ 1 และจะย้ายคณะ แต่
นิสิตมีความประสงค์จะลงทะเบียนรายวิชาใน
คณะใหม่ที่จะย้ายไปก่อน ได้หรือไม่คะ?

ตอบ ข้อบังคับกำหนดให้นิสิตลงทะเบียนตามแผนการเรียนอย่างน้อย
2 ภาคเรียนปกติ จึงจะสามารถย้ายคณะได้

3 การลงทะเบียนจะต้องทำใบ
Nu6 หรือไม่ สามารถลงทะเบียน
ได้เลยโดยไม่ต้องทำ
ใบ NU6 ได้หรือไม่คะ?

ตอบ การลงทะเบียน มีทั้งลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาเดิม ที่เคยเรียนแล้ว
สอบไล่ได้ผลการเรียน D+, D และ F หรืออาจลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
อื่น ๆ ที่เปิดสอนในภาคเรียนนั้นๆ นิสิตต้องตรวจสอบกับตารางเรียน
บนระบบทะเบียนออนไลน์ว่ารายวิชาที่นิสิตต้องการลงทะเบียนเรียน
นั้น เปิดให้กับผู้เรียนกลุ่มใด หลักสูตรอะไร หากวิชานั้นไม่ได้กำหนด
นิสิตสามารถคลิกที่ตะกร้า เพื่อลงทะเบียนเรียนได้ หากวิชานั้นไม่ได้
เปิดให้กับนิสิตเรียน จะต้องดำเนินการเขียนคำร้อง NU 6

ปฏิทินกิจกรรม

October 2014						
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

November 2014						
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

December 2014						
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				



วันที่ 27 ตุลาคม 2557

จัดประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 1/2557

ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา โทร.0-5596-8316-7

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

สัมมนาและพิจารณาการสนับสนุนสหกิจศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

ณ ห้องประชุมเสลา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา โทร.0-5596-8316-7



วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการความรู้ของกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 1/2557

ณ ห้องประชุมกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2557

ประชุมประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่าย และศึกษาดูงานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออก

ณ จังหวัดชลบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา โทร.0-5596-8316-7



วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2557

รับสมัครปตรี โครงการพิเศษต่างๆ และโครงการผลิตแพทย์แนวใหม่เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2558

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (QS)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร.0-5596-8304-5

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดูงานระบบการรับเข้าศึกษา ของกองบริการการศึกษา แม่โจ้

ณ ห้องประชุมกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร.0-5596-8304-5

